

โปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินเอทิฮัด ทะยาน ขึ้นอีกระดับ ด้วยการจดทะเบียนนิติบุคคลอย่างเป็นทางการ

เอทิฮัด เกสต์ โปรแกรมการสะสมไมล์ สายการบินเอทิฮัดที่ได้รับรางวัล ทะยานขึ้นอีกระดับ โดยได้รับการจดทะเบียนนิติบุคคลในนามบริษัท เอทิฮัด เกสต์ จำกัด (Etihad Guest LLC)

พัฒนาไปอีกขั้นสำหรับเอทิฮัด เกสต์ หลังจดทะเบียนนิติบุคคลอย่างเป็นทางการเพื่อสนับสนุนการเติบโตในฐานะองค์กรผู้นำด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าและการตลาด การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวช่วยเพิ่มความใส่ใจและความทุ่มเทในการพัฒนาบริการเพิ่มมากขึ้นพร้อมทั้งขีดความสามารถในการทำงาน เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิกและตอบแทนแก่พันธมิตรของโปรแกรม

เอทิฮัด เกสต์ เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 โดยถือเป็นอีกหนึ่งโครงการสะสมไมล์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเปี่ยมด้วยนวัตกรรมด้านการบริการที่ทันสมัยในธุรกิจสายการบิน ด้วยยอดสมาชิกกว่า 2.3 ล้านคนทั่วโลก ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลมาจากความสะดวกสบายที่สมาชิกได้รับในการสะสมและแลกไมล์กับเอทิฮัด เกสต์

เอทิฮัด เกสต์ เปิดโอกาสให้สมาชิกสะสมไมล์จากการเดินทางกับสายการบินเอทิฮัดพร้อมด้วยสายการบินพันธมิตรทั่วโลกกว่า 3,000 เที่ยวบิน และอีกกว่า 150 เที่ยวบินจากสายการบินที่ไม่ได้เป็นพันธมิตร

สมาชิกของเอทิฮัด เกสต์มีทางเลือกที่หลากหลายในการแลกไมล์จากเอทิฮัด เกสต์ด้วยเที่ยวบินกว่า 3,000 เส้นทาง และสามารถแลกรับของกำนัลจากกว่า 6,000 เที่ยวบินของพันธมิตรกว่า 250 รายทางร้านค้าออนไลน์ของเอทิฮัด เกสต์

นอกจากนี้ ไมล์ของเอทิฮัด เกสต์ยังสามารถใช้เป็นเครดิตในการจับจ่ายผ่านร้านค้ากว่า 30 แห่งทั่วโลกผ่านทาง

พอยท์เพย์ นี่คือนวัตกรรมแห่งโครงการสะสมไมล์ที่ไม่ซ้ำใครให้สมาชิกจับจ่ายอย่างสะดวกสบายได้ทุกที่ทุกเวลา

มร.ปีเตอร์ บอมการ์ทเนอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพาณิชย์ สายการบินเอทิฮัด กล่าวว่า “การพัฒนาอันน่าทึ่งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของโปรแกรมเอทิฮัด เกสต์ที่เริ่มให้บริการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2549 เป็นสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นในการตอบสนองความต้องการของจำนวนนักเดินทางที่เพิ่มขึ้นให้ได้รับประสบการณ์การเดินทางที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

มร.แบร์รี กรีน ซึ่งก่อนหน้านี้นำตำแหน่งรองประธานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และโปรแกรมสะสมไมล์ของ สายการบินเอทิฮัด ปัจจุบันได้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในบริษัทใหม่นี้ มร.แบร์รีคือหนึ่งในทีมงานที่ริเริ่มวางแผนโปรแกรมเอทิฮัด เกสต์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 จนกระทั่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 และได้บริหารโครงการนับตั้งแต่นั้นมา